



สภาอุตสาหกรรมฯ
เลขที่รับ 05080
25 ก.ค. 2567
เวลา 9.00 น.

ที่ กต ๐๕๐๒/ว. ๑๓๓๐

กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีคาร์บอนสำหรับภาคเกษตรกรรมของเดนมาร์ก

เรียน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ด้วยกรมยุโรปได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เกี่ยวกับแผนการจัดเก็บภาษีคาร์บอน (carbon tax) สำหรับภาคการเกษตรและปศุสัตว์ของเดนมาร์ก สรุปข้อมูลที่สำคัญได้ ดังนี้

๑. สารสำคัญ

๑.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ รัฐบาลเดนมาร์ก องค์การนอกภาครัฐ (Non-governmental Organization - NGO) และภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติ สหภาพแรงงานในสาขาต่าง ๆ และเทศบาลท้องถิ่นเดนมาร์ก ได้บรรลุข้อตกลงไตรภาคีสีเขียว (Green Tripartite Agreement) โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) จากภาคการเกษตรและปศุสัตว์ลงจำนวน ๑.๘ ล้านตัน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เดนมาร์กบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ให้ได้ร้อยละ ๗๐ ภายในปี ๒๕๗๓ โดยข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้เกษตรกรต้องจ่ายภาษีการปล่อยก๊าซ CO₂ ในอัตรา ๓๐๐ โครนเดนมาร์ก (ประมาณ ๑,๕๙๐ บาท) ต่อ ๑ ตัน และหลังจากปี ๒๕๗๓ จะจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเป็น ๗๕๐ โครนเดนมาร์ก (ประมาณ ๓,๙๗๕ บาท) ต่อ ๑ ตัน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเดนมาร์กจะจัดสรรเงินอุดหนุนจำนวน ๔ หมื่นล้านโครนเดนมาร์ก (ประมาณ ๒.๑๒ แสนล้านบาท) ให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการชดเชยการจัดเก็บภาษีดังกล่าวโดยการจัดตั้งกองทุนพื้นที่เพาะปลูกสีเขียว (Green Acreage) เพื่อสนับสนุนข้อริเริ่มให้เกษตรกรลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว เช่น การผลิตและกักเก็บถ่านชีวภาพจากเชื้อเพลิงสังเคราะห์ การทำเกษตรคาร์บอนต่ำ และการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำ

๑.๒ แผนการจัดเก็บภาษีคาร์บอนที่บรรลุข้อตกลงนี้ จะต้องผ่านขั้นตอนการได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเดนมาร์กเพื่อออกเป็นกฎหมาย แม้ว่าจะยังคงมีพรรคฝ่ายค้านที่ไม่เห็นด้วยกับแผนการดังกล่าว แต่คาดว่าจะสามารถผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในช่วงปลายปี ๒๕๖๗

๒. ข้อสังเกตและข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑ การบรรลุข้อตกลงไตรภาคีสีเขียวฉบับนี้จะทำให้เดนมาร์กเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มการใช้มาตรการการจัดเก็บภาษีคาร์บอนในภาคการเกษตรและปศุสัตว์ โดยอุตสาหกรรมเกษตรเป็นภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดของเดนมาร์ก ดังนั้น การกำหนดภาษีคาร์บอนฯ นอกจากจะเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของภาคเกษตรกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังสามารถช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสีเขียวที่ยั่งยืน และเพิ่มการใช้เทคโนโลยีและวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นได้

๒.๒ เดนมาร์กเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์รายใหญ่ ดังนั้น ผลจากการจัดเก็บภาษีคาร์บอนดังกล่าวอาจทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเดนมาร์กต้องเผชิญภาวะภาษีต่อปีจำนวน ๖๗๒ โครนเดนมาร์ก (ประมาณ ๓,๕๖๐ บาท) ต่อโค ๑ ตัว ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับ

/การตอบรับ...

การตอบรับที่ดีในวงกว้างซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมโคมนของเดนมาร์ก แต่ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจจากเกษตรกร เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนและจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรของเดนมาร์กมีราคาสูงขึ้นจนอาจแข่งขันกับสินค้าเกษตรนำเข้าไม่ได้

๒.๓ แผนการจัดเก็บภาษีคาร์บอนสำหรับภาคการเกษตรและปศุสัตว์ของเดนมาร์ก เป็นแผนการดำเนินการภายในประเทศของเดนมาร์ก ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะยังไม่มีผลกระทบต่อตรงกับสินค้าเกษตรของไทย อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว การดำเนินการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ การใช้พลังงานทางเลือก และการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาประกอบในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของไทยน่าจะส่งผลให้สินค้าเกษตรของไทยสามารถแข่งขันในตลาดเดนมาร์กได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสให้สินค้าเกษตรของไทยสามารถแข่งขันในตลาดสหภาพยุโรปได้ในอนาคต เมื่อคำนึงว่าปัจจุบันประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอยู่ระหว่างการบังคับใช้มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) กับสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ เหล็ก และซีเมนต์แล้ว และมีแนวโน้มจะขยายมาตรการให้ครอบคลุมสินค้าหลากหลายกลุ่มในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใช้ประโยชน์ตามที่เหมาะสมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสมฤดี พุ่มพรเนก)

รองอธิบดีกรมยุโรป รักษาการแทน

อธิบดีกรมยุโรป

กรมยุโรป

กองยุโรปกลาง

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๓๑๒๖

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๑๘